



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กจ. (สบต.) โทร. (มท) ๕๐๗๑๖ / ๐-๒๒๒๒-๗๔๒๑ ต่อ ๒๑๗

ที่ มท ๐๓๐๒.๑/ว ๓๓๑๒

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหารงานปกครอง (ร.ผวจ.) สป.มท.

เรียน อธ.ว.ปค., ผอ.สน., ผอ.กอง และ ผต.ปค.

ด้วย มท. จะดำเนินการพิจารณาเสนอรายชื่อข้าราชการที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหารงานปกครอง (ร.ผวจ.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ปค. จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งให้ข้าราชการในสังกัด ปค. ทราบและหากเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและประสงค์ จะได้รับการเสนอชื่อให้ ปมท. พิจารณาแต่งตั้งฯ ให้จัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการดำรงตำแหน่ง ร.ผวจ. และผลงานเกี่ยวกับความสามารถในการพัฒนานโยบาย วางแผน หรือแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ที่ ประสบความสำเร็จอย่างชัดเจนและมีผลเป็นรูปธรรม จำนวน ๔ ชุด พร้อมบันทึกเอกสารดังกล่าว ซึ่งผู้เสนอ วิสัยทัศน์ฯ และผู้บังคับบัญชาได้ลงนามรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในรูปแบบไฟล์ PDF ลงแผ่นซีดีหรือ เครื่องบันทึกข้อมูลขนาดพกพา (flash drive) จำนวน ๑ แผ่น และให้จัดส่งเอกสาร พร้อมแผ่นซีดีให้ สบต.กจ. ปค. ภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากส่งรายชื่อข้าราชการ เอกสารและแผ่นซีดีหรือ เครื่องบันทึกข้อมูลขนาดพกพา (flash drive) ไม่ครบถ้วนหรือเกินกำหนดเวลา จะถือว่าข้าราชการ ไม่มีความประสงค์จะเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ร.ผวจ.

๒. ให้ผู้บังคับบัญชา คือ รองอธิบดีที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ประเมินความประพฤติและ คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน ในแบบเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความประพฤติและคุณลักษณะ ในการปฏิบัติงาน

๓. ให้ข้าราชการผู้มีคุณสมบัติแจ้งความประสงค์ในแบบแสดงความประสงค์เข้ารับการพิจารณา แต่งตั้งฯ และผลการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของสำนักงาน ก.พ. ให้ สบต.กจ. ปค. ทราบ ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. เพื่อจะได้แจ้งให้ มท. แจ้งรับการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารที่ สำนักงาน ก.พ. ต่อไป

๔. สำหรับการประเมินคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อตำแหน่ง (สัมภาษณ์) กจ.ปค. จะดำเนินการแจ้งวัน เวลา และสถานที่ ให้ผู้เข้ารับการประเมินทราบต่อไป

พร้อมนี้ กจ. ขอส่งคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งฯ รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและความต้องการของตำแหน่ง ร.ผวจ. รายละเอียดการจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ฯ และ ผลงานฯ และแบบเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความประพฤติและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน มาเพื่อ ประกอบการดำเนินการ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาพร้อมนี้) ซึ่งสามารถสืบค้น ได้จาก http://multi.dopa.go.th/dopaperson/main/web_index

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายรอมดอน หะย้อาแว)

นอ.พระทองคำ ปฏิบัติหน้าที่

ผอ.สบต. รกท.

ผอ.กจ.